

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ตอนนี้เราได้เริ่มการเรียนการสอนผ่านมาถึงห้าสัปดาห์ในปีการศึกษาใหม่นี้ที่วิทยาเขตทั้งสองแห่ง ตั้งแต่เปิดเทอมมาเมื่อเดือนสิงหาคมเรามีการจัดการเรียนการสอนมากมาย ทั้งโปรแกรมของ ECA (กิจกรรมหลังเลิกเรียน) และ โปรแกรมอะคาเดมี่ด้านต่างๆที่ได้เริ่มดำเนินการสอนแล้ว ขณะนี้เรามีกิจกรรมที่มากมายที่สุดเท่าที่เคยมีให้แก่นักเรียนของเรา โรงเรียนนานาชาติ

บรอสมส์โกรฟเป็นโรงเรียนที่ไม่เพียงแต่ให้การเรียนรู้และการสอนที่สอดคล้องในห้องเรียนของเราเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ ตั้งแต่เด็กที่อายุน้อยที่สุด ไปจนถึงเด็กวัยโตที่สุด

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ทำหลายสถิติของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ในช่วงต้นปีการศึกษาดังนี้:

- ขณะนี้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนสูงสุดที่เคยมี จำนวน 450 คน
- ปีการศึกษานี้ เรามีนักเรียนจำนวนมากที่สุดที่เคยมีในวิทยาเขตรามคำแหง(ชั้นอนุบาล ถึงชั้นปีที่ 1)
- ตัวเลขของนักเรียนหอพักได้เติบโตขึ้น $\frac{1}{3}$  ตั้งแต่ปลายเทอมที่ 3 2016-17 และเกือบจะถึง $\frac{1}{3}$  ของนักเรียนทุกคนในวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค เป็นนักเรียนหอพัก
- นักเรียนชั้นปีที่ 12 และชั้นปีที่ 13 ของเราได้รับคะแนนสอบสูงสุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน

ทั้งหมดข้างต้นเป็นผลงานที่น่าประทับใจและไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่มีการอุทิศและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสมาชิกทุกคนในทีมงานของผมในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง อนาคตของโรงเรียนของเรามีความโดดเด่นและน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่เราเติบโตต่อไปและมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา

#### ตำแหน่งผู้นำของนักเรียน

หลังจากการสมัครและขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเข้มงวด ผมมีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำนักเรียนต่อไปนี้ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 13 ของเรา:

- Head Boy - Peter Park
- Head Girl - Michelle Langner
- Deputy Head Boy - Kevin Schurch
- Deputy Head Girl - Anais Verny

ผมหวังว่าพวกเขาจะ โชคดีในบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขาและผมก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาตลอดปีการศึกษานี้

#### การเยี่ยมชมของ Mr Peter Clague ครูใหญ่โรงเรียนบรอสมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ

ผมมีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Mr. Peter Clague ครูใหญ่ของโรงเรียนบรอสมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เยี่ยมชมวิทยาเขตทั้งสองแห่งร่วมกันและใช้เวลาพูดคุยถึงความร่วมมือที่เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงของเราต่อไป Mr Clague รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทั้งสองวิทยาเขตและให้ความเห็นว่าคุณภาพการเรียนการสอนนั้นมีมาตรฐานสูงในห้องเรียนทุกห้องที่เราเข้า

เยี่ยมชม ผมจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเวลาที่ผมจะต้องไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อสรรหาครูใหม่ สำหรับปีการศึกษาถัดไป

### ค่าเล่าเรียนที่ค้างชำระ

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านส่วนใหญ่ที่จ่ายค่าเล่าเรียนให้กับทางโรงเรียนก่อนเวลาเปิดภาคเรียนในปีการศึกษานี้ หากท่านยังมีค่าธรรมเนียมค้างชำระ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีเหล่านี้ได้รับการชำระกับฝ่ายการเงิน โดยเร็วที่สุดเนื่องจากเราอยู่ในช่วงเวลาที่เลยกำหนดการชำระเงินแล้ว

### อาหารกลางวัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดเตรียมอาหารอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารในโรงเรียนของเรามีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ โดยมีตัวเลือกของอาหารมากมายเพื่อรองรับนักเรียนเชื้อชาติต่างๆ โปรดทราบว่านักเรียนทุกคนในทั้งสองวิทยาเขตต้องรับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดเตรียมอาหารของโรงเรียน นโยบายนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนในกำหนดค่าธรรมเนียม 2017/18 (และเป็นนโยบายของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา) ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนจึงไม่ใช่ตัวเลือกในการชำระเงินเสริมแต่เป็นค่าใช้จ่ายบังคับ ที่จะต้องร่วมจ่ายกับค่าธรรมเนียมบังคับอื่นๆ ก่อนที่จะเปิดภาคเรียน

เรามีข้อยกเว้นกับนโยบายนี้สำหรับนักเรียนที่มีภาวะทางการแพทย์หรือโรคมุมิแพ่แบบรุนแรง (ซึ่งอาจทำให้เกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์) โดยมีใบรับรองจากแพทย์ นักเรียนเหล่านี้สามารถนำอาหารกลางวันของตัวเองมาจากที่บ้านได้ ในกรณีเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผมซึ่งทำหน้าที่ครูใหญ่ก่อนที่บุตรหลานของท่านจะได้รับอนุญาตให้นำอาหารกลางวันของตัวเองมารับประทานในโรงอาหาร โปรดติดต่อหัวหน้าฝ่ายประถม/มัธยม หากท่านต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

### นโยบายน้ำดื่มและการขาดน้ำ

การดื่มน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยให้สมองของเราเกิดการเรียนรู้ที่ดีในชั้นเรียน ดังนั้นโปรดให้บุตรหลานของท่านนำกระติกน้ำมาโรงเรียนทุกวันเพื่อเติมน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็นของโรงเรียนและทางโรงเรียนยังมีขวดน้ำบรอมส์โกรฟจำหน่าย ซึ่งท่านสามารถซื้อได้จากร้านค้าของทางโรงเรียน ในช่วงปีการศึกษานี้เราวางแผนที่จะลดการใช้ด้วยน้ำพลาสติกที่วางอยู่บริเวณเครื่องทำน้ำเย็นรอบ ๆ วิทยาเขต และวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่มเพิ่มเติม ผมจะให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับแนวคิดนี้ในช่วงปลายปี

### ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย สติกเกอร์รถยนต์และการเข้าถึงวิทยาเขต

หากท่านยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้ปกครองสำหรับการเข้ามาในวิทยาเขตหรือสติกเกอร์สำหรับรถยนต์ โปรดติดต่อขอทำบัตร/สติกเกอร์ได้ที่คุณไกแผนกต้อนรับในสำนักงานของวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ก หรือจาก คุณโบว์ ที่วิทยาเขตอนุบาลภายในสิ้นสัปดาห์นี้ ผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้ามาภายในวิทยาเขตที่ไม่ได้สวมบัตรประจำตัวผู้ปกครองจะต้องแลกบัตรประชาชนหรือ ใบอนุญาตขับขี่เพื่อรับบัตรผู้เยี่ยมชมที่ไต่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง

### การขับขีรถยนต์ในวิทยาเขต

ได้มีการพบเห็นหลายครั้งที่ผู้ปกครองและคนขับรถได้ขับเร็วในบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะบนถนนที่นำไปสู่หอพักนักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถทุกชนิดเมื่ออยู่ในเขตโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและพนักงานของเรา โปรดปฏิบัติตามจำกัดความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องยนต์เมื่อจอดอยู่ในที่จอดรถของโรงเรียน ถ้าท่านเปิดเครื่องยนต์ทิ้งไว้จะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงและมีมลพิษในโรงเรียนของเรา เราควรจะทำให้ให้อากาศมีความบริสุทธิ์สำหรับลูกหลานของเรา

### งานเลี้ยงอาหารค่ำและคอนเสิร์ต: Taste of Music

ผมขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมสังสรรค์ในคำกั้นแห่งความบันเทิงระดับโลกและอาหารรสเลิศในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทสำหรับงานกาล่าดินเนอร์พิเศษที่เราจัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี นักร้องชาวอิตาลีระดับโลก David Sotgiu นักเปียโนชาวไทย ณัฐ ยนตรรักษ์ ร่วมกับนักร้องโซปราโน Barbara Zion และ กลุ่มนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จะขับร้องเพลงของ Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini และ Neapolitan

ผู้ชมจะได้ลิ้มลองอาหารที่เข้ากับดนตรีที่ได้รับฟัง ดนตรีที่ไพเราะกับอาหารเลิศรส จากร้านอาหาร Rossini และบรรยากาศที่น่าประทับใจพร้อมกับงานอิตาเลียนแฟร์ สร้างสรรค์โดย Camillo Pellegatta และ Alice Law ผู้อำนวยการคณะประสานเสียงของเรา รายได้ส่วนหนึ่งจะไปที่ 'Home For The Aged, Ratchasima' บัตรมีจำหน่ายแล้ว ราคาบัตรนี้รวมความครบครันของความบันเทิง ไวน์แบบไม่จำกัด และ อาหารค่ำสุดพิเศษแบบเต็มรูปแบบ

- วันที่: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- เวลา: 18:30 น. เป็นต้นไป
- สถานที่: โรงแรมเซราตันแกรนด์สุขุมวิท
- ตัวเลือกราคาบัตร
  - บัตร 1 ใบ ราคา 3,500 บาท
  - บัตร 2 ใบ ราคา 6,500 บาท
  - หากท่านจองโต๊ะจำนวน 8 ที่นั่ง จะได้รับส่วนลด 10% นอกจากนี้ 6 โต๊ะแรกที่ชำระค่าบัตร จะมีเครื่องประดับที่ทำจากเงินที่ปกคลุมไปด้วยทองคำซึ่งออกแบบโดย CASATO Italy ในโอกาสนี้

นอกจากนี้ผู้ปกครองบรอมส์โกรฟ และ ผู้ปกครองเก่า จะได้รับส่วนลดอีก 500 บาทจากราคาข้างต้น สำรองที่นั่งได้ที่ 02-989-4873

### ฟรีสติ๊กเกอร์บรอมส์โกรฟ 'Child in Car'

ในการฉลองครบรอบ 15 ปีของโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ เราได้จัดของที่ระลึก เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับนักเรียนและบุตรหลานของท่าน เราขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านมารับสติ๊กเกอร์ "Child in Car" สำหรับรถของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ

ท่านสามารถรับสติ๊กเกอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ที่สำนักงานของโรงเรียนทั้งสองวิทยาเขต เพื่อให้มั่นใจว่าสติ๊กเกอร์มีเพียงพอสำหรับทุกครอบครัว ทางโรงเรียนขอจำกัดการรับสติ๊กเกอร์ได้สูงสุด 2 สติ๊กเกอร์ต่อครอบครัว

ผมหวังว่าจะได้พบกับท่านทุกคนในงานต่างๆของโรงเรียนตลอดระยะเวลาของปีการศึกษานี้  
ขอแสดงความนับถือ

ดร. แดน มัวร์

ครูใหญ่ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร